

**5. สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคา รวมทั้งหมดเท่ากับ 810.7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

รายการ	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ หลังหักค่าเสื่อมราคา (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์
ที่ดิน	69.2	เป็นเจ้าของ
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	199.7	เป็นเจ้าของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์	289.0	เป็นเจ้าของ
เครื่องตกแต่งติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	66.5	สัญญาเช่าการเงินเป็นเจ้าของ
สินทรัพย์อื่น		
- ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	3.6	เป็นเจ้าของ
- สินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้าง	143.5	เป็นเจ้าของ
- ยานพาหนะ	39.2	สัญญาเช่าการเงินเป็นเจ้าของ
<b>รวม</b>	<b>810.7</b>	

**5.1 ที่ดิน**

โฉนดที่ดิน อ้างอิง	สถานที่ตั้ง	ผู้ถือกรรมสิทธิ์	มูลค่าตาม บัญชี (ล้าน บาท)	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ภาระผูกพัน	วงเงินจำนอง (ล้านบาท)
<b>ประเทศไทย</b>						
โฉนดที่ดิน เลขที่ 90180 (โรงงานชอย 8)	ตำบลแพรงษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ	บริษัท เมก้า ไลฟ์ ไชนส์ จำกัด (มหาชน)	1.5	ใช้เป็นที่ตั้ง โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมาย การค้า MEGA We Care™ ของ บริษัทฯ และการ รับจ้างผลิต (OEM)	เป็นหลักประกันการกู้ยืม กับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	730.0 <sup>5</sup>

<sup>5</sup> บริษัทฯ ได้จำนองที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวกับโรงงานชอย 8 เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน กับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในวงเงินจำนอง รวมทั้งสิ้น 730 ล้านบาท

โฉนดที่ดิน อ้างอิง	สถานที่ตั้ง	ผู้ถือกรรมสิทธิ์	มูลค่าตาม บัญชี (ล้าน บาท)	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ภาระผูกพัน	วงเงินจำนอง (ล้านบาท)
โฉนดที่ดิน เลขที่ 46618 (โรงงานชอย 6)	ตำบลแพรงษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ	บริษัท เมก้า โลฟ ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	23.5		เป็นหลักประกันการกู้ยืม กับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	486.5 <sup>6</sup>
<b>ประเทศออสเตรเลีย</b>						
หนังสือแสดง กรรมสิทธิ์โฉนดที่ดิน 11241 เลขที่ 618	ลีด 40 เนชั่นแนล อเวนิว พาเคนแอม 3810 วิกตอเรีย ออสเตรเลีย	บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ (ออสเตรเลีย) พี ทีวาย จำกัด	44.2	ใช้เป็นที่ตั้ง โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมาย การค้า Mega We Care™ ของ บริษัทฯ และการ รับจ้างผลิต (OEM)	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			69.2			

## 5.2 อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร

สินทรัพย์	สถานที่ตั้ง	ผู้ถือกรรมสิทธิ์	มูลค่าตาม บัญชี (ล้าน บาท)	วัตถุประสงค์การถือ ครอง	ภาระผูกพัน	วงเงินจำนอง (ล้านบาท)
อาคารปลูกสร้าง ภายในบริเวณพื้นที่ โรงงานชอย 8 โฉนด ที่ดินเลขที่ 90180	ตำบลแพรงษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ	บริษัท เมก้า โลฟ ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	71.0	โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมาย การค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และ การรับจ้างผลิต (OEM)	เป็นหลักประกันการ กู้ยืมกับ ธนาคารกสิกร ไทย จำกัด (มหาชน)	730.0 <sup>7</sup>
อาคารปลูกสร้าง ภายในบริเวณพื้นที่ โรงงานชอย 6 โฉนด ที่ดินเลขที่ 46618	ตำบลแพรงษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ	บริษัท เมก้า โลฟ ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมาย การค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และ การรับจ้างผลิต (OEM)	เป็นหลักประกันการ กู้ยืมกับ ธนาคารกสิกร ไทย จำกัด (มหาชน)	486.5 <sup>8</sup>

<sup>6</sup> บริษัทฯ ได้จำนองที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวกับโรงงานชอย 6 เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน กับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในวงเงินจำนอง รวมทั้งสิ้น 486.5 ล้านบาท

<sup>7</sup> บริษัทฯ ได้จำนองที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวกับโรงงานชอย 8 เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในวงเงินจำนองรวมทั้งสิ้น 730.0 ล้านบาท

<sup>8</sup> บริษัทฯ ได้จำนองที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวกับโรงงานชอย 6 เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในวงเงินจำนองรวมทั้งสิ้น 486.5 ล้านบาท

สินทรัพย์	สถานที่ตั้ง	ผู้ถือกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์การถือครอง	ภาระผูกพัน	วงเงินจำนอง (ล้านบาท)
อาคารปลูกสร้างบนหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์เล่มที่ 11241 เลขที่ 618	ลือต 40 เนชั่น แนน อเวนิว พาเคนแอม 3810 วิคตอเรีย ออสเตรเลีย	บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ (ออสเตรเลีย) พีทีอี วาย จำกัด	125.4	โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และการรับจ้างผลิต (OEM)	ไม่มี	ไม่มี
อื่นๆ			3.3			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>199.7</b>			

### 5.3 เครื่องจักรและอุปกรณ์

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดเครื่องจักร และอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และการรับจ้างผลิต (OEM) ของโรงงานผลิตที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 2 โรงงาน ได้แก่ โรงงานซอย 6 และโรงงานซอย 8 และโรงงานที่ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เครื่องจักร และอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการผลิตในโรงงานผลิตในประเทศไทย และประเทศออสเตรเลีย โดยมูลค่าทางบัญชีสุทธิรวมคิดเป็นอัตราร้อยละ 82.3 และ 50.5 ของมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมในประเทศไทยและมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมในประเทศออสเตรเลียตามลำดับ

สินทรัพย์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ หลังหักค่าเสื่อม (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์การถือครอง	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
<b>ประเทศไทย<sup>9</sup></b>				
เครื่องจักรสำหรับบรรจุหีบห่อ	48.2	การผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และการรับจ้างผลิต (OEM)	เป็นเจ้าของ	เป็นหลักประกันการกู้ยืมกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เครื่องจักรสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ชนิดแคปซูล	33.0	การผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และการรับจ้างผลิต (OEM)	เป็นเจ้าของ	เป็นหลักประกันการกู้ยืมกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เครื่องลดความชื้น	24.6	การผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และการรับจ้างผลิต (OEM)	เป็นเจ้าของ	เป็นหลักประกันการกู้ยืมกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

<sup>9</sup> เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตในโรงงานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 2 โรงงาน ได้แก่ โรงงานซอย 6 และโรงงานซอย 8 ส่วนใหญ่ติดภาระผูกพันเพื่อใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงิน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ส่วนที่ 13)

สินทรัพย์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ หลังหักค่าเสื่อม (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์การถือครอง	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาวะผูกพัน
อุปกรณ์สำหรับระบบปรับ อากาศ	21.4	การผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และการ รับจ้างผลิต (OEM)	เป็นเจ้าของ	เป็นหลักประกันการกู้ยืม กับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
อุปกรณ์เครื่องใช้ใน ห้องปฏิบัติการ (Lab Equipment)	20.0	การผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และการ รับจ้างผลิต (OEM)	เป็นเจ้าของ	เป็นหลักประกันการกู้ยืม กับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตู้แช่เย็น	8.4	การผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และการ รับจ้างผลิต (OEM)	เป็นเจ้าของ	เป็นหลักประกันการกู้ยืม กับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เครื่องผสมวัตถุดิบ	4.2	การผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และการ รับจ้างผลิต (OEM)	เป็นเจ้าของ	เป็นหลักประกันการกู้ยืม กับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
อุปกรณ์สำหรับแผนก วิศวกรรม	3.2	การผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และการ รับจ้างผลิต (OEM)	เป็นเจ้าของ	เป็นหลักประกันการกู้ยืม กับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เครื่องบำบัดน้ำเสีย	3.1	การบำบัดน้ำเสีย	เป็นเจ้าของ	เป็นหลักประกันการกู้ยืม กับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เครื่องจักรสำหรับการขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์ชนิดเม็ด (Tablet)	3.1	การผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และการ รับจ้างผลิต (OEM)	เป็นเจ้าของ	เป็นหลักประกันการกู้ยืม กับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
อื่นๆ	36.4	การผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และการ รับจ้างผลิต (OEM)	เป็นเจ้าของ	เป็นหลักประกันการกู้ยืม กับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
<b>รวม</b>	<b>205.6</b>			
<b>ประเทศออสเตรเลีย</b>				
อุปกรณ์สำหรับระบบความ ร้อน ระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ (HVAC)	18.0	การผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และการ รับจ้างผลิต (OEM)	เป็นเจ้าของ	ไม่มี

สินทรัพย์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ หลังหักค่าเสื่อม (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์การถือครอง	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาวะผูกพัน
แผงพลังงานแสงอาทิตย์	6.2	ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงานของ บริษัทฯ	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องจักรสำหรับการขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์ชนิดเม็ด (Tablet)	6.1	การผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และการ รับจ้างผลิต (OEM)	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องจักรสำหรับการขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์ชนิดเม็ด ยี่ห้อ Manesty D Express	3.6	การผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และการ รับจ้างผลิต (OEM)	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ผลิตภัณฑ์ชนิดซอง	1.7	การผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และการ รับจ้างผลิต (OEM)	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องจักรสำหรับการขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์ชนิดเม็ดยี่ห้อ Cadmach	0.8	การผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และการ รับจ้างผลิต (OEM)	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ผลิตภัณฑ์	0.7	การผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และการ รับจ้างผลิต (OEM)	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องจักรสำหรับบั่นวัตถุดิบ ขนาดความจุ 1,000 กิโลกรัม	0.6	การผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และการ รับจ้างผลิต (OEM)	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ชนิด แคปซูลแข็ง	0.6	การผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และการ รับจ้างผลิต (OEM)	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องจักรสำหรับการเคลือบ ผลิตภัณฑ์ชนิดฟิล์ม ขนาด ความกว้าง 50 นิ้ว	0.6	การผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และการ รับจ้างผลิต (OEM)	เป็นเจ้าของ	ไม่มี

สินทรัพย์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ หลังหักค่าเสื่อม (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์การถือครอง	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาวะผูกพัน
เครื่องจักรสำหรับการเคลือบ ผลิตภัณฑ์	0.6	การผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และการ รับจ้างผลิต (OEM)	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องจักรสำหรับการผสม วัตถุดิบ	0.6	การผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และการ รับจ้างผลิต (OEM)	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องจักรสำหรับการผสม วัตถุดิบชนิด ชนิดสแตนเลส	0.3	การผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และการ รับจ้างผลิต (OEM)	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องจักรสำหรับการผลิตภัณฑ์ ชนิดแคปซูลแข็ง	0.3	การผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และการ รับจ้างผลิต (OEM)	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
อื่นๆ	40.0	การผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ และการ รับจ้างผลิต (OEM)	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
<b>รวม</b>	<b>80.7</b>			
<b>ประเทศเวียดนาม</b>				
เครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับคลังสินค้า	1.0	ธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้า	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
<b>ประเทศกัมพูชา</b>				
เครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับคลังสินค้า	1.7	ธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้า	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>289.0</b>			

#### 5.4 เครื่องตกแต่งติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน

สินทรัพย์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์การถือครอง	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาวะผูกพัน
เครื่องตกแต่งติดตั้ง และ เครื่องใช้สำนักงาน	66.5	สนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจ	สัญญาเช่าการเงินเป็น เจ้าของ	ไม่มี

**5.5 สินทรัพย์อื่น<sup>10</sup>**

สินทรัพย์อื่น	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์การถือครอง	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	3.6	การผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care <sup>TM</sup> ของบริษัทฯ และการรับจ้างผลิต (OEM) และสถานที่จัดเก็บสินค้า	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
ประเทศไทย: โครงการขยายกำลังการผลิตของโรงงานซอย 8 ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2557	143.5	โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care <sup>TM</sup> ของบริษัทฯ และการรับจ้างผลิต (OEM)	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
ยานพาหนะ	39.2	การจัดส่งสินค้า	สัญญาเช่าการเงินเป็นเจ้าของ	ไม่มี

**5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

สินทรัพย์	วัตถุประสงค์ในการครอบครอง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัท รวมถึงโปรแกรมบัญชี และระบบข้อมูลการบริหารจัดการเพื่อการสนับสนุนทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนด้านการผลิต โลจิสติกส์ และการบริหารจัดการด้านการขาย
เครื่องหมายการค้า Eugica <sup>TM</sup>	บริษัทฯ ได้รับโอนเครื่องหมายการค้า Eugica <sup>TM</sup> แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเดือน มิถุนายน 2556 ซึ่งจะมีการเปิดตัวและขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในภายหลัง

**5.7 เครื่องหมายการค้า**

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นจุดแข็งที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงเชื่อว่าการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากสินค้าลอกเลียนแบบเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้บริษัทสามารถรักษาเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่ยอมรับในทุกประเทศที่บริษัทฯ ทำการตลาด และขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ

<sup>10</sup> รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าสินทรัพย์ถาวร ได้ถูกเปิดเผยไว้ใน ส่วน 2 หัวข้อ 13 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่สำคัญ เช่น เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ Maxxcare™ และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ในประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์เหล่านั้น เช่น Gofen™ Livolin™ Acnotin™ และ Eugica™ รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ได้ถูกเปิดเผยไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 13 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จำนวน 3 รายการ โดย 2 รายการเป็น ผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ (nutraceutical products) และ 1 รายการเป็น ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสั่งแพทย์ (prescription pharmaceutical products)

## 5.8 ประกันภัยธุรกิจและทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ทำกรรมธรรม์ประกันภัยซึ่งคุ้มครองครอบคลุมทั้ง 3 ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ซึ่งระดับการคุ้มครองของกรรมธรรม์ดังกล่าว สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรมในแต่ละลักษณะธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีจำนวนเงินที่เอาประกันภัยตามกรรมธรรม์ในประเทศที่สำคัญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 อย่างน้อยจำนวน 5,900.0 ล้านบาท

บริษัทฯ ทำกรรมธรรม์ประกันภัยประเภทประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด (all-risks) ซึ่งคุ้มครองครอบคลุมทั้งโรงงานผลิตทั้ง 2 โรงงานในประเทศไทย และโรงงานในประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ทำกรรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (business interruption) ซึ่งครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก (1) การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ และกิ่งวัตถุดิบ (2) ระหว่างการผลิต และ (3) สต็อกสินค้า ทั้งที่จัดเก็บภายในคลังสินค้า และอยู่ในระหว่างขนส่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ทำกรรมธรรม์ประกันภัยประเภทความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์สินค้า (product liability) ที่เกิดจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์สินค้า รวมทั้งประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เช่น การเสียชีวิต การบาดเจ็บทางร่างกายหรือการเจ็บป่วยของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ยังให้ความคุ้มครองถึงการเรียกร้องค่าเสียหายโดยบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการได้รับบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมอันเกิดจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี กรรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อุทกภัย การก่อการร้าย และการก่อจลาจลในประเทศไทย



รายละเอียดกรรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัท	ประเทศ	รายละเอียดสินทรัพย์ ที่เอาประกันภัย/กรรมธรรม์	ผู้รับประกันภัย	จำนวนเงินที่เอา ประกันภัย(ล้านบาท)
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	<ul style="list-style-type: none"> <li>อาคาร โรงงาน และคลังสินค้า ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่คลังสินค้าซอย 5, โรงงานซอย 6 และโรงงานซอย 8</li> <li>ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	172.0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>เครื่องจักรและอุปกรณ์, เครื่องตกแต่งติดตั้ง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่คลังสินค้า ซอย 5, โรงงานซอย 6 และโรงงานซอย 8</li> <li>ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	600.0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>สต็อกสินค้ารวมถึงวัตถุดิบ วัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ ที่เก็บอยู่ภายในคลังสินค้า</li> <li>ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	350.0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>สินค้าที่อยู่ในระหว่างขนส่ง</li> <li>ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	750.0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมธรรม์รถยนต์ และรถจักรยานยนต์</li> <li>ประกันการโจรกรรม อัคคีภัย อุบัติเหตุ ความเสียหายต่อตัวรถยนต์</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	0.7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	1,106.0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกันความรับผิดในผลิตภัณฑ์ (ทั่วโลก)</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	58.6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมธรรม์รถยนต์ และรถจักรยานยนต์</li> <li></li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	0.7
บริษัท แนนเซอรัล เฮลท์ ฟู้ดส์ จำกัด (ประเทศไทย)	ไทย	<ul style="list-style-type: none"> <li>เครื่องตกแต่งติดตั้ง คอมพิวเตอร์และทรัพย์สินอื่นที่อยู๋ภายในอาคารแอมเฟิล ทาวเวอร์</li> <li>ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด</li> </ul>	บริษัท แนนเซอรัล เฮลท์ ฟู้ดส์ จำกัด (ประเทศไทย)	0.5
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ ฟิททีวาย จำกัด	ไทย	<ul style="list-style-type: none"> <li>เครื่องตกแต่งติดตั้ง คอมพิวเตอร์และทรัพย์สินอื่นที่อยู๋ภายในอาคารแอมเฟิล ทาวเวอร์</li> <li>ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ ฟิททีวาย จำกัด	30.0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>สต็อกสินค้าที่เก็บอยู่ภายในอาคาร</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ ฟิท	12.0

บริษัท	ประเทศ	รายละเอียดสินทรัพย์ ที่เอาประกันภัย/กรมธรรม์	ผู้รับประกันภัย	จำนวนเงินที่เอา ประกันภัย(ล้านบาท)
		แอมเฟิล ทาวเวอร์ • ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด	ทีวาย จำกัด	
		• สต็อกสินค้าที่เก็บอยู่ในคลังสินค้า ของซิลลิค • ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด	บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ พี ทีวาย จำกัด	100.0
		• กรมธรรม์รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ • ประกันการโจรกรรม อัคคีภัย อุบัติเหตุ ความเสียหายต่อตัวรถยนต์	บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ พี ทีวาย จำกัด	1.3
		• ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก	บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ พี ทีวาย จำกัด	1,084.0
บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ (ออสเตรเลีย) พีทีวาย จำกัด	ออสเตรเลีย <sup>11</sup>	• อาคาร โรงงาน และคลังสินค้า • ประกันอัคคีภัย และความเสียหายอื่น • ประกันการโจรกรรมและความเสียหาย ประเภทกระจก	บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ (ออสเตรเลีย) พีทีวาย จำกัด	157.2
		• เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง • ประกันอัคคีภัยและความเสียหายอื่น • ประกันการโจรกรรมและความเสียหาย ประเภทกระจก	บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ (ออสเตรเลีย) พีทีวาย จำกัด	63.2
		• สต็อกสินค้า • ประกันอัคคีภัยและความเสียหายอื่น	บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ (ออสเตรเลีย) พีทีวาย จำกัด	62.6
		• ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก	บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ (ออสเตรเลีย) พีทีวาย จำกัด	149.4
บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ (เวียดนาม) จำกัด	เวียดนาม <sup>12</sup>	• อาคารทั้งหมด • ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด	บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ (เวียดนาม) จำกัด	7.0
		• เครื่องตกแต่งติดตั้ง เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอื่นๆ • ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด	บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ (เวียดนาม) จำกัด	7.4
		• สต็อกสินค้า และวัตถุดิบ • ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด	บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ (เวียดนาม) จำกัด	420.0
		• อุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ • ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด	บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ (เวียดนาม) จำกัด	1.1
		• ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก • ความประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด	บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ (เวียดนาม) จำกัด	244.0

<sup>11</sup> อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เท่ากับ 30.516 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

<sup>12</sup> อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เท่ากับ 1.425 บาท ต่อ 1000 ดอง (เวียดนาม)

บริษัท	ประเทศ	รายละเอียดสินทรัพย์ ที่เอาประกันภัย/กรรมธรรม์	ผู้รับประกันภัย	จำนวนเงินที่เอา ประกันภัย(ล้านบาท)
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด	เมียนมาร์ <sup>13</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สต็อกสินค้าที่เก็บอยู่ภายในคลังสินค้าที่เมืองลาชีโอ</li> <li>ประกันอัคคีภัยและความเสียหายอื่น</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด	9.7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>เครื่องตกแต่งติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอื่นที่เมืองลาชีโอ</li> <li>ประกันอัคคีภัยและความเสียหายอื่น</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด	1.3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>สต็อกสินค้าที่เก็บอยู่ภายในคลังสินค้าที่เมืองมันทะเลย์</li> <li>ประกันอัคคีภัยและความเสียหายอื่น</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด	53.5
		<ul style="list-style-type: none"> <li>เครื่องตกแต่งติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอื่นที่เมืองมันทะเลย์</li> <li>ประกันอัคคีภัยและความเสียหายอื่น</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด	6.1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>สต็อกสินค้าที่เก็บอยู่ภายในคลังสินค้าที่เมืองมอว์ลอร์ทีน</li> <li>ประกันอัคคีภัยและความเสียหายอื่น</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด	9.1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>เครื่องตกแต่งติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอื่นที่เมืองมอว์ลอร์ทีน</li> <li>ประกันอัคคีภัยและความเสียหายอื่น</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด	1.3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>สต็อกสินค้าที่เก็บอยู่ภายในคลังสินค้าที่เมืองเนปิดอร์</li> <li>ประกันอัคคีภัยและความเสียหายอื่น</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด	8.7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>เครื่องตกแต่งติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอื่นที่เมืองเนปิดอร์</li> <li>ประกันอัคคีภัยและความเสียหายอื่น</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด	1.3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>สต็อกสินค้าที่เก็บอยู่ภายในคลังสินค้าที่เมืองตวงยี</li> <li>ประกันอัคคีภัยและความเสียหายอื่น</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด	10.3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>เครื่องตกแต่งติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอื่นที่เมืองตวงยี</li> <li>ประกันอัคคีภัยและความเสียหายอื่น</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด	1.3

<sup>13</sup> อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เท่ากับ เท่ากับ 29.308 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

บริษัท	ประเทศ	รายละเอียดสินทรัพย์ ที่เอาประกันภัย/กรรมธรรม์	ผู้รับประกันภัย	จำนวนเงินที่เอา ประกันภัย(ล้านบาท)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>สต็อกสินค้าที่เก็บอยู่ภายในคลังสินค้าที่ชเวฟินลอนเฮ้าส์ซิงเฮสเตท ย่างกุ้ง</li> <li>ประกันอัคคีภัยและความเสียหายอื่น</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนแอนซ์ จำกัด	316.4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>เครื่องตกแต่งติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอื่นที่ชเวฟินลอนเฮ้าส์ซิงเฮสเตท ย่างกุ้ง</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนแอนซ์ จำกัด	11.3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>สต็อกสินค้าที่เก็บอยู่ภายในคลังสินค้าที่ มวงคยัณธีสตรีท ย่างกุ้ง</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนแอนซ์ จำกัด	64.5
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนแอนซ์ พีทีวาย เปรู เอส.เอ.ซี.	เปรู <sup>14</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมธรรม์รถยนต์ และรถจักรยานยนต์</li> <li>ประกันการโจรกรรม อัคคีภัย อุบัติเหตุ ความเสียหายที่เกิดกับตัวรถยนต์</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนแอนซ์ พีทีวาย เปรู เอส.เอ.ซี.	0.8
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนแอนซ์ กาน่า จำกัด	กาน่า <sup>15</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สต็อกสินค้า</li> <li>ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนแอนซ์ กาน่า จำกัด	7.9
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนแอนซ์ ไพรเวท จำกัด	อินเดีย <sup>16</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกันการโจรกรรม</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนแอนซ์ ไพรเวท จำกัด	1.9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>เครื่องตกแต่งติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอื่น</li> <li>ประกันอัคคีภัยและความเสียหายอื่น</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนแอนซ์ ไพรเวท จำกัด	2.4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>เครื่องตกแต่งติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอื่นที่</li> <li>ประกันความเสี่ยงภัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนแอนซ์ ไพรเวท จำกัด	0.6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก</li> <li>ประกันอัคคีภัยและโจรกรรม</li> </ul>	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนแอนซ์ ไพรเวท จำกัด	0.3
บริษัท ไลฟ์ไชนแอนซ์ ไนจีเรีย จำกัด	ไนจีเรีย <sup>17</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และโทรศัพท์</li> <li>ประกันความเสี่ยงทุกชนิด</li> </ul>	บริษัท ไลฟ์ไชนแอนซ์ ไนจีเรีย จำกัด	0.2
		<ul style="list-style-type: none"> <li>เครื่องตกแต่งติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องจักร</li> <li>ประกันอัคคีภัยและโจรกรรม</li> </ul>	บริษัท ไลฟ์ไชนแอนซ์ ไนจีเรีย จำกัด	2.8

<sup>14</sup> คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เท่ากับ 2.5890 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ (เปรู)

<sup>15</sup> คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เท่ากับ 29.308 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

<sup>16</sup> คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เท่ากับ 0.5406 บาท ต่อ 1 รูปี (อินเดีย)

<sup>17</sup> คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เท่ากับ 0.1867 บาท ต่อ 1 ไนรัรา (ไนจีเรีย)

บริษัท	ประเทศ	รายละเอียดสินทรัพย์ ที่เอาประกันภัย/กรรมธรรม์	ผู้รับประกันภัย	จำนวนเงินที่เอา ประกันภัย(ล้านบาท)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>สต็อกสินค้า</li> <li>ประกันอัคคีภัยและโจรกรรม</li> </ul>	บริษัท โลฟโซเอ็นซ์ ในจีเรีย จำกัด	26.1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกันการจ้างหรือการทุจริตของ พนักงานจำนวน 70 คน</li> </ul>	บริษัท โลฟโซเอ็นซ์ ในจีเรีย จำกัด	65.3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>สินค้านำเข้าระหว่างขนส่ง</li> </ul>	บริษัท โลฟโซเอ็นซ์ ในจีเรีย จำกัด	134.1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินสดระหว่างขนส่ง</li> </ul>	บริษัท โลฟโซเอ็นซ์ ในจีเรีย จำกัด	10.3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินสด</li> </ul>	บริษัท โลฟโซเอ็นซ์ ในจีเรีย จำกัด	0.1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก</li> </ul>	บริษัท โลฟโซเอ็นซ์ ในจีเรีย จำกัด	0.2
		<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมธรรม์รถยนต์และรถขนส่ง</li> </ul>	บริษัท โลฟโซเอ็นซ์ ในจีเรีย จำกัด	7.5
บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ พีที วาย จำกัด	กัมพูชา <sup>18</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สต็อกสินค้า เครื่องตกแต่งติดตั้ง อุปกรณ์ เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และ ทรัพย์สินอื่น</li> <li>ประกันอัคคีภัย</li> </ul>	บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ พี ทีวาย จำกัด	38.7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>สต็อกสินค้า เครื่องตกแต่งติดตั้ง อุปกรณ์ เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และ ทรัพย์สินอื่น</li> <li>ประกันการโจรกรรม</li> </ul>	บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ พี ทีวาย จำกัด	8.8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกันการจ้างหรือการทุจริตของ พนักงานจำนวน 131 คน</li> </ul>	บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ พี ทีวาย จำกัด	27.0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>สินค้านำเข้าระหว่างขนส่ง</li> <li>ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด</li> </ul>	บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ พี ทีวาย จำกัด	35.2
		<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินสด</li> </ul>	บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ พี ทีวาย จำกัด	3.8
<b>รวมทั้งสิ้นอย่างน้อย</b>				<b>5,900</b>

<sup>18</sup> คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เท่ากับ 29.308 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

## 5.9 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มูลค่ารวมทั้งสิ้น 593,317,050 บาท คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 13 ของสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน กำไรที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ โดยการตัดสินใจในการลงทุนดังกล่าว นั้น จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) บริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในบริษัทนั้นๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญ และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมดังกล่าว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อย 16 บริษัท ตามตารางดังต่อไปนี้

	บริษัทย่อย (ประเทศ)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (ประเทศเมียนมาร์)	100.00
2.	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ (เวียดนาม) จำกัด (ประเทศเวียดนาม)	100.00
3.	บริษัท เมก้า วี แคร่ จำกัด (ประเทศไทย)	99.96
4.	บริษัท เนทเซอร์ล เซลท์ ฟู้ดส์ จำกัด (ประเทศไทย)	99.99
5.	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ ฟิตเนส จำกัด (ประเทศไทย)	99.99
6.	บริษัท อี-เซ็นซ จำกัด (ประเทศไทย)	99.86
7.	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ ฟิตเนส จำกัด (ประเทศกัมพูชา)	100.00
8.	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ (ออสเตรเลีย) ฟิตเนส จำกัด (ประเทศออสเตรเลีย)	100.00
9.	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ ไนจีเรีย จำกัด (ประเทศไนจีเรีย)	99.99
10.	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ เอสดีเอ็น. บีเอชดี. (ประเทศมาเลเซีย)	100.00
11.	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ ฟิตเนส เปรู เอส.เอ.ซี. (ประเทศเปรู)	99.00
12.	บริษัท ฟิต เมก้า ไลฟ์ไชนส์ (ประเทศอินโดนีเซีย)	99.00
13.	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ กาน่า จำกัด (ประเทศกาน่า)	100.00
14.	บริษัท เมก้า โพรดักส์ (มอริเชียส) จำกัด (ประเทศมอริเชียส)	100.00
15.	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ ไพรเวท จำกัด (ประเทศอินเดีย)	100.00
16.	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ ฟิตเนส จำกัด (ประเทศสิงคโปร์)	100.00

นอกจากนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49 ใน บริษัท เมก้า โพรดักส์ (เยเมน) ลิมิเตด ร่วมกับหุ้นส่วนกิจการร่วมค้า (joint venture partner) ซึ่งมีมูลค่าการลงทุน ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2556 คิดเป็นเงิน 1,212,848 บาท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่กล่าวไว้ข้างต้น